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ชื่อวิทยานิพนธ์ สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน                     
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 

ผู้เขียน   ว่าท่ีร้อยตรี อาทิตย์  นูระบ๊าฟ 
สาขาวิชา  การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
ปีการศึกษา  2560 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสภาพการปฏิบัติจริงกับความ

คาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 2) เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   
3) เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและครู ผู้สอน                
4) เปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี  ระหว่ างความเห็นของผู้บริหารและครู ผู้สอน                          
5) เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน  6) เปรียบเทียบความคาดหวังในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
ขนาดโรงเรียน 7) เพื่อประมวลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือและ 
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนลูกเสือและ                     
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                     
รวมท้ังส้ิน 196 คน จ าแนกเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง จ านวน 48 คน และครูผู้สอนลูกเสือ
และเนตรนารี จ านวน 148 คน และกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการสัมภาษณ์จ านวน 6 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบที (t-test) ค่าการทดสอบเอฟ (F-test) และค่าเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยรวม
แตกต่างกัน 3) สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวม
แตกต่างกัน 4) ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
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สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน 5) สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 6) ความคาดหวังในการ
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาด
โรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 7) สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีของผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ท่ีผู้บริหารและครูผู้สอนสะท้อนมากท่ีสุด คือ 1) ไม่มีเอกภาพในเรื่องของเครื่องแบบลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่วนกลางควรก าหนดให้ชัดเจนเลยว่าเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมทุกประเภท 
จะต้องแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายอย่างไร และประกาศใช้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและ
โรงเรียนท่ีมีนักเรียนมุสลิมอยู่ด้วยเพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 2) งบประมาณในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่เพียงพอต่อการด าเนิ นการจัด
กิจกรรม ภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบการจัดกิจกรรม                     
3) รูปแบบและขั้นตอนของพิธีการทางลูกเสือบางอย่างยังขัดต่อหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม ส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรีควรออกแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติในด้านพิธีการของ
ลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามและโรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตรนารีมุสลิมและประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเอกภาพ
ในการปฏิบัติ   
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ABSTRACT 
 

This study aimed to 1) study level of states of actual practice and 
expectation of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools under 
Private Education Office, Pattani Province, 2) compare states of actual practice and 
expectation of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools under 
Private Education Office, Pattani Province, 3) compare actual practice of boy scout and 
guide activities management in Islamic Private Schools under Private Education Office, 
Pattani Province between administrations and instructors, 4) compare expectation of boy 
scout and guide Activities management in Islamic Private Schools under Private Education 
Office, Pattani Province between administrations and instructors, 5) compare states of 
actual practice of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools 
under Private Education Office, Pattani Province between administrations’ and instructors’ 
perception based on sex, age, education background, work experience and school’ size,           
6) compare expectation of boy scout and guide activities management in Islamic Private 
Schools under Private Education Office, Pattani Province between administrations’ and 
instructors’ perception based on sex, age, education background, work experience and 
school’ size and 7) compile problems, provide guidelines to problem solving and develop 
boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools under Private 
Education Office, Pattani Province. 

The samples used in this study includes 48 school administrators and 148 
boy scout and guide instructors of Islamic Private Schools under Private Education Office, 
Pattani Province and thus making a total number of 196 samples. And additional 6 samples 
were included for interview. The research data was collected by using questionnaires and 
interview. The statistics used for data analysis included percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test and Multiple Comparison.  

The results of this study were as follow : 1) the overall level of states of 
actual practice and expectation of boy scout and guide activities management in the 
Islamic Private Schools under Private Education Office, Pattani Province were found to be 
moderate, 2) the comparison of overall level between states of actual practice and 
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expectation of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools under 
Private Education Office, Pattani Province were found to be significantly different,                      
3) the comparison of overall level of states of actual practice of boy scout and guide 
activities management in Islamic Private Schools under Private Education Office, Pattani 
Province between administrations’ and instructors’ perception were found to be 
significantly different, 4) the comparison of overall of expectation of boy scout and guide 
activities management in Islamic Private Schools under Private Education Office, Pattani 
Province between administrations’ and instructors’ perception were found to be 
insignificantly different, 5) the overall and each dimensional level of the states of actual 
practice of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools under 
Private Education Office, Pattani Province between administrations’ and instructors’ 
perception based on sex, age, education background, work experience and schools’ size 
were found to be significantly different, 6) the overall and each dimensional level of the 
expectation of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools under 
Private Education Office, Pattani Province between administrations’ and instructors’ 
perception based on sex, age, education background, work experience and schools’ size 
were found to be significantly different and 7) as regard to the problems and guidelines to 
solving problem and development of boy scout and guide activities management in Islamic 
Private Schools under Private Education Office, Pattani Province, administrators and 
instructors have made following reflections, arranged from high to low score : 1) there were 
no unified uniforms for boy scouts and guides in the Islamic private schools and thus the 
National Scout Organization of Thailand should set clearly the uniform and symbol for 
Muslim boy scouts’ and guides’ ware. The relevant authority should make official 
declaration and impose on Islamic private schools and the schools which conduct Islamic 
boy scouts and guide activities to use the prescribed uniform and symbol, which would be 
practical guides for all Islamic private schools, 2) lack of budgets for conducting boy scouts 
and guides activities and thus the government should give support by providing more 
budget for boy scouts and guides activities management so that the schools can afford to 
provide the related materials to be used for this activities, especially tools, equipment, and 
the medias, 3) Some formats and procedures of scout’s and guide’s ritual are contradictory 
to the principles of Islamic faith. Thus, the National Scout Organization of Thailand, together 
with Sheikhul Islam Office should collaboratively provide guidelines or methods relating to 
the ritual practices for Muslim boy scouts and guides. Having these guidelines or methods 
word enable the Islamic private schools and the schools which conducts Islamic boy scouts 
and guides activities to have cohesive practices with regard to this matter. In addition, these 
guidelines or methods must be official declared and imposed on Islamic private schools so 
that unified practices can be possible. 
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الظروف والتوقعات بإقامة الأنشطة الكشفية لدى تلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية  موضوع البحث
 بيية الأهلية محااظظة ظطاي      تحت رعاية مكتب الت 

 آتيت  نورأباف   الباحث
 الإدارة والإقتصاد في التبيية الإسلامية  التخصص

 هجرية  9341         العام الجامعي
 

 مستخلص البحث
 

نشطة الكشفية لدى الظروف والتوقعات بإقامة الأ( دراسة 9هذه الدراسة تهدف إلى ما يلي:    
لأهلي تلاميذ المدارس لأهلية محااظظة ظطاي . ا ( دراسة مقارنة في 2ة الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية ا

الظروف والتوقعات بإقامة الأنشطة الكشفية لدى التلاميذ في المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب 
ف إقامة الأنشطة الكشفية دراسة مقارنة بيين آراء المدراء والمعلمين في الظرو ( 4 التبيية الأهلية محااظظة ظطاي .

دراسة مقارنة ( 3 لدى التلاميذ في المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي .
بيين آراء المدراء والمعلمين في التوقعات بإقامة الأنشطة الكشفية لدى التلاميذ في المدارس الأهلية الإسلامية تحت 

( دراسة مقارنة بيين آراء المدراء والمعلمين في الظروف إقامة 5لأهلية محااظظة ظطاي . رعاية مكتب التبيية ا
الأنشطة الكشفية لدى التلاميذ في المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  

( دراسة مقارنة بيين آراء 6في الجوانب، منها: الجنس والعمر ومستوى الدراسة وخبرة العمل وحجم المدرسة. 
المدراء والمعلمين في التوقعات بإقامة الأنشطة الكشفية لدى التلاميذ في المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية 
مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  من الجوانب، منها: الجنس والعمر ومستوى الدراسة وخبرة العمل وحجم 

اسة طريقة إيجاد الحلول للمشاكل وطريقة تطوير إقامة الأنشطة الكشفية لدى در تحديدالمشاكل و ( 7 المدرسة.
 التلاميذ في المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي .  

ية، وقام الباحث بالدراسة الميدانية في جمع المعلومات واستخدم أداة الاستبانة والمقابيلة الشخص  
 934مديرا ومعلمو الكشاف  34عينة لإجراء الدراسة، منها مدراء المدارس  916مجموع العينات  وكان عدد

ت. واستخدم الباحث أسلوب القيم الإحصائية بالنسب المئ 6معلم. وللمقابيلة الشخصية  وية والتكرار عينا
ف نحرا لا لمعياري وا رو  ا ختبا رt-test) ا ختبا متعددة (F-test) ( وا                  .(Multiple Comparison) ومقارنة 

 -: وتوصل الباحث إلى النتائج التالية
الظروف والتوقعات بإقامة الأنشطة الكشفية لدى تلاميذ  مستوى الآراء بيين المدارس حول (9

 المستوى العموم _ وجه المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  _ على
 المتوسط. 
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مستوى مقارنة الآراء بيين المدارس حول الظروف والتوقعات بإقامة الأنشطة الكشفية لدى  (2
 العموم _ وجه تلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  _ على

 المستوى مختلف. 
لأنشطة الكشفية لدى مستوى مقارنة الآراء بيين المدراء والمدرسين حول الظروف في إقامة ا (4

 العموم _ وجه تلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  _ على
 المستوى مختلف. 
مستوى مقارنة الآراء بيين المدراء والمدرسين حول التوقعات في إقامة الأنشطة الكشفية لدى  (3

 العموم _ وجه ية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  _ علىتلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعا
 مختلف.  المستوى غير

مستوى مقارنة الآراء بيين المدراء والمدرسين حول الظروف في إقامة الأنشطة الكشفية لدى  (5
لجنس تلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  من الجوانب، منها: ا

 المستوى مختلف.  العموم _ وجه والعمر ومستوى الدراسة وخبرة العمل وحجم المدرسة _ على
مستوى مقارنة الآراء بيين المدراء والمدرسين عن التوقعات في إقامة الأنشطة الكشفية لدى  (6

نب، منها: الجنس تلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  من الجوا
 المستوى مختلف.  العموم _ وجه والعمر ومستوى الدراسة وخبرة العمل وحجم المدرسة _ على

مستوى آراء المدراء والمدرسين عن المشكلات وطرق حلها وكيفية تطوير إقامة الأنشطة  (7
 وجه ظظة ظطاي  _ علىالكشفية لدى تلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محاا

الرسمي  الزي( يرى المدراء والمدرسون أن 9: المستوى عال، ومن تلك جاءت المقتحات  كما يلي العموم _
الخاص لطلاب الكشاظة غير موحد، ظينبغي على مراكز الكشاظة تحديد زي خاص وشعار خاص لفرق الكشاظة 

دارس ي محقتضاها في المدارس الأهلية الإسلامية أو المالعمل جار هلية الإسلامية ومدرسيها ويكون المدارس الأ
بإقامة الأنشطة نية المخصصة لا تكفي وغير مشجعة الميزا( ويرى المدراء والمدرسون أن 2التي ظيها تلميذ مسلم. 

الكشفية لدى تلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية، ظينبغي على الحكومة تخصيص زيادة في الميزانية لإقامة مثل 
لأنشطة ه ت الكشفية وآلاتها وجميع الوسائل التي تشجع ا لأدوا ت التي تدعم ا لأنشطة، خاصة الميزانيا ذه ا

( ويرى المدراء والمدرسون أن بيعض الأساليب في إقامة الطقوس الدينية من ضمن الأنشطة الكشفية 4الكشفية. 
على مركز الش لإسلامية الصاياة، ظينبغي  في العقيدة ا ر قرار يخقد تعارض وتنا لإسلامي بيتايلاند إصدا                  ا

خطاب رسمي تخاطب الجهات العليا محراعاة أبيناء المسلمين محثل هذه الأنشطة وأن تقتح لهم أساليب تتواظق مع أو 
 تعاليم دين الإسلام وتكون موحدة.




